

Tin Túc Manmin

Số 42 29 Tháng 11 2015

Biểu Diễn Nhân Ngày Lễ Kỷ Niệm Lần Thứ 33 của Giáo Hội

Những Người từ 21 Quốc Gia Đã Rất Ngạc Nhiên và Tôn Vinh Đức Chúa Trời với Sự Vui Mừng



Giáo hội Trung ương Manmin tổ chức Lễ kỷ niệm và Biểu diễn lần thứ 33 của mình. Nhà thờ dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng đã ở cùng họ thông qua những công việc của Đức Thánh Linh. Ảnh 1, bài giảng của Tiến Sĩ Jaerock Lee từ 9 đến 11 tháng 10 (thứ sáu đến chủ nhật), hình ảnh 4, 7: Anniversary Eve tổ chức sự kiện và Biểu diễn mừng lễ kỷ niệm, hình ảnh 3 và 6, các du khách nước ngoài nhận được nhiều ân sủng từ các buổi lễ và sự trình diễn, hình ảnh 2, 5, họ cũng chia sẻ niềm vui của việc cử hành trong các sự kiện ngoài trời.

Lúc 3 giờ chiều ngày 11 tháng 10 năm 2015, 33 Lễ kỷ niệm lần thứ 33 của Manmin và Biểu diễn bắt đầu trong thời gian lễ tối Chúa Nhật.

Khoảng 200 người đến từ 21 quốc gia trong đó có Mỹ, Israel, Ai Cập, Tây Ban Nha, Mexico, và Kenya. Trong số đó có nhiều mục sư, truyền đạo, và nhiều người trong các lĩnh vực chính trị và tài chính. Các lễ thờ phượng và các sự kiện đã được thông dịch đồng thời bằng chín ngôn ngữ bao gồm tiếng Anh, tiếng Nga, và tiếng Tây Ban Nha.

Tiếp tục từ Anniversary Eve và Sunday Morning Services, Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee giảng sứ điệp mang tên “Lịch sử của Manmin” Trích từ Hê-bơ-rơ 2:4. Ông đã giải thích về chức vụ đầy quyền năng của Manmin với những dấu hiệu, những điều kỳ diệu, và những công việc tái tạo và nói rằng thông qua chức vụ nhiều người đã được đến con đường cứu rỗi.

Sau bài giảng của ông, buổi trình diễn mừng Lễ kỷ niệm có tựa đề “Lịch sử của Manmin” được trình bày bởi Ủy ban Nghệ thuật biểu diễn được chủ trì

bởi Mục sư Lee Heejin. Buổi biểu diễn này đã được phát sóng trực tiếp thông qua các Mạng Cơ Đốc toàn cầu, truyền tải đến 170 quốc gia, và đồng thời cũng thông qua internet. Trong khi thực hiện, các thành viên đã vào New Jerusalem, nơi cư ngụ tốt nhất ở trên thiên đường, hỏi tường về Chức vụ của Manmin, dự đại tiệc, và dâng lên niềm vui và cảm tạ Đức Chúa Trời. Tất cả những điều ấy được thể hiện qua các bài hát hay do Đức Chúa Trời ban cho.

Biểu diễn nghệ thuật của Ủy ban Giáo hội Trung ương Manmin ra mắt một buổi trình diễn chất lượng cao thông qua việc hợp tác với nhiều cán bộ chuyên môn liên quan đến ánh sáng, âm thanh, video, và các hiệu ứng đặc biệt.

Tiến sĩ Sergei Martinuk (Mỹ) cho biết, “Tôi chưa từng thấy một buổi trình diễn nào tuyệt đẹp như vậy. Dường như các bài hát của các thiên thần đã được lan truyền và tôi có thể cảm thấy sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Sự bình an, hạnh phúc, và cảm xúc khó tả đã được đổ đầy thời khắc này.”

Pastor Yona Tsegaye Gebrewold từ United Arab Emirates cho biết, “Tôi đã tham dự nhiều sự kiện nhà thờ ở Úc và châu Âu, nhưng tôi chưa từng thấy một sự kiện tuyệt vời như thế này. Các thành viên nhà thờ phục vụ lẫn nhau, điều đó ấn tượng cho tôi, và tôi có thể cảm nhận được mùi thơm của lòng nhân từ Dr. Lee.”

Lúc sân trước của nhà thờ đã trang trí xinh đẹp vì nhiều bức ảnh được trang trí theo chủ đề của Garden of Seasons trong lâu đài của các mục tử. Các thành viên, khách, những thành viên gia đình được mời và người thân đã chụp ảnh và tham dự trong khu ảnh của mùa xuân, mùa hè, mùa thu, và mùa đông. Cũng vừa mới được tu sửa công khai hành lang đã được hoàn tất như vậy mà mọi người có thể nhìn thấy trong 33 năm lịch sử của Manmin. Nó thu hút nhiều sự chú ý.

Ngày 9 tháng 10 buổi trình diễn mừng Lễ kỷ niệm Anniversary Eve “Festival of Flowers” đã được tổ chức trong nửa thứ hai của ngày thứ sáu Lễ Cầu nguyện Thâu Đêm. Những màn thể hiện công

cụ đẹp và vũ khúc diễn tả lễ hội được tổ chức tại Vườn hoa trong lâu đài của người chăn chiên ở New Jerusalem. Điều này đã đem lại khán giả niềm hy vọng lớn hơn về Thiên Đàng.

Ngày 12 tháng 10, du khách nước ngoài đến thăm Giáo Hội Muan Manmin nơi giếng nước mặn từ biển ở phía trước của nhà thờ đã được thay đổi thành nước có thể uống được ngọt ngào bằng lời cầu nguyện của Tiến sĩ Lee. Tại địa điểm quyền năng này, những khách đến thăm đã trải qua những sự kiện trong Kinh Thánh về nước đắng tại Ma-ra được biến thành nước ngọt (Xuất Ê-díp-tô ký 15:25).

Kể từ buổi lễ thành lập nhà thờ đầu tiên được dâng lên vào ngày 10 tháng 10 năm 1982, Manmin đã phát triển trong 33 năm trở thành một nhà thờ mang tầm quốc tế có khoảng 10.000 nhà thờ chi nhánh và liên kết. Là giai đoạn thứ ba của take-off vào một cách nghiêm túc, sự truyền giáo quốc gia và các nhiệm vụ thế giới sẽ đạt được rất nhiều thông qua các phúc âm năm mặt và những công việc quyền năng.



Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó.”
(Ga-la-ti 5:22-23)

Bông Trái của Tình Yêu Thương

bóng đèn để có thể chiếu ánh sáng được chúng ta không chỉ kết nối các bóng đèn với máy phát điện. Chúng ta phải chạy máy phát điện này. Để cho máy phát điện này hoạt động, chúng ta phải cảnh giác và cầu nguyện tha thiết. Chúng ta cũng phải tuân theo hướng dẫn của Ngài và làm theo lễ thật.

Bởi quá trình này chúng ta làm theo ý muốn của Đức Thánh Linh. Khi chúng ta siêng năng làm theo những sự ấy, chúng ta sẽ có sự viên mãn của Đức Thánh Linh. Được đầy Thánh Linh, tâm lòng chúng ta sẽ thay đổi thông qua lễ thật, và đến mức độ nào đó chúng ta sẽ sanh những bông trái Thánh Linh. Nhưng khi cố gắng làm theo ý muốn của Đức Thánh Linh, còn có một loại ham muốn khác cản trở chúng ta. Đó là ham muốn của xác thịt. Sự ham muốn của xác thịt cố gắng làm theo những điều ngược lại theo bản tánh tự nhiên trái với những mong muốn của Đức Thánh Linh. Nó dẫn chúng ta đi theo những dục vọng của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời này. Khi chúng ta tuân theo những ham muốn của xác thịt, Đức Thánh Linh rên rỉ trong lòng chúng ta. Ấy là tại sao chúng ta phải khó khăn với những bất an trong lòng mình.

Đó là tại sao Ga-la-ti 5:16-17 có chép, “Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm.” Nếu làm theo những dục vọng của xác thịt, hậu quả sẽ là tội lỗi, vô luật pháp và các công việc của xác thịt. Nếu phạm đến những việc làm của xác thịt, cuối cùng chúng ta sẽ rời khỏi con đường cứu rỗi (Ga-la-ti 5:19-21) Chúng tôi có thể gạt hái những bông trái của sự sống đời đời chỉ khi chúng ta làm theo Đức Thánh Linh (Ga-la-ti 6:8).

2. Tình yêu thương, bông trái đầu tiên của Thánh Linh

Con người ở thế gian này những người không tin vào Đức Chúa Trời cũng dùng từ “yêu” rất nhiều. Nhưng tình yêu của những người thế gian là tình yêu xác thịt hay hư nát và thay đổi. Ngược lại, tình yêu thuộc về Đức Chúa Trời là tình yêu thiêng liêng đó là trung thực và mãi mãi không thay đổi.

Khi Đức Chúa Trời dựng nên A-đam, tình yêu mà Ngài đã ban cho A-đam là tình yêu thiêng liêng. Nhưng tâm linh thần của A-đam đã chết khi bất tuân Lời Chúa. Ông bị hư bại trong xác thịt. Từ đó, tình yêu của con người bắt đầu thay đổi thành tình yêu xác thịt.

Một thời gian dài đã trôi qua kể từ đó, và ngày nay rất khó khăn để tìm thấy tình yêu thiên thượng. Có rất nhiều người tuyên bố tình yêu của mình. Nhưng tình yêu của họ thay đổi theo thời gian. Họ chỉ có tình yêu xác thịt

là thứ mà họ tìm kiếm cho riêng mình và làm theo ham muốn của mình.

Đây là trường hợp với tình yêu giữa một người chồng và một người vợ. Lúc đầu, họ nói rằng họ sẽ yêu nhau mãi mãi và họ nói rằng họ không thể sống mà không có người kia. Trước đây, họ đã cố gắng làm những gì vợ hoặc chồng muốn họ làm, nhưng bây giờ nếu người phối ngẫu của họ không làm theo mong muốn của mình, họ khiến người phối ngẫu của mình phải gặp gian khó khăn. Ngày nay ly hôn là điều rất phổ biến. Ngay sau đó họ kết hôn với một người khác. Tuy nhiên, bất kỳ lúc nào, họ đều nói rằng họ thật sự yêu người kia.

Điều đoá cũng giống như vậy đối tình yêu giữa cha mẹ và con cái. Nhưng khi thế gian mỗi ngày trở nên độc ác hơn, thật hiếm hoi để tìm thấy ở những người làm cha mẹ hy sinh sự sống mình, ngay cả đối với con họ. Nếu có điều gì là không có lợi cho họ, cha mẹ và con cái thậm chí xảy ra thù hận với nhau.

Điều tương tự cũng xảy ra đối với tình yêu trong anh em hay bạn bè. Khi điều kiện thuận lợi được đáp ứng, và khi họ chia sẻ những ý kiến tương tự, tình yêu được duy trì. Nhưng khi các điều kiện thay đổi, tình yêu cũng có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Điều này có nghĩa là họ chỉ với một mong muốn nhận được. Tất cả điều này là tình yêu xác thịt.

Vậy, tình yêu thiêng liêng là gì? Trong 1 Cô-rinh-tô chương 13 chúng ta có thể tìm thấy tình yêu thật là thế nào. Đây là tình yêu đích thực mà Đức Chúa Trời thực sự muốn chúng ta có.

Tình yêu mà là một trong những bông trái của Thánh Linh ở một mức độ cao hơn so với tình yêu thiêng liêng trong 1 Cô-rinh-tô 13. Đó là tình yêu có thể hy sinh mạng sống mình. Với tình yêu này người ta có thể dâng sự sống mình cho Đức Chúa Trời, cho vương quốc và sự công bình của Ngài. Mức cao nhất của tình yêu là người ta có thể hy sinh mạng sống mình ngay cả cho kẻ thù là những kẻ căm ghét mình.

3. Để có thể sanh bông trái tình yêu thương

Đức Chúa Trời ban tình yêu đó cho chúng ta trước. Chúa của chúng ta cũng yêu thương chúng ta thậm chí đến mức mà Ngài ban sự sống của Ngài cho chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân. Nếu chúng ta biết đến tình yêu này không chỉ bởi lý trí mà nhận ra từ tấm lòng về loại tình yêu mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, chúng ta cũng có thể yêu mến Đức Chúa Trời cách chân thành.

Nếu chúng ta có tình yêu đích thực đối với Đức Chúa Trời, tình yêu và niềm tin của chúng ta ở Đức Chúa Trời sẽ không thay đổi bất chấp hoàn cảnh như thế nào. Cũng giống như vậy đối với các linh hồn của những người khác. Chúng ta sẽ yêu thương những linh hồn khác với tình yêu đích thực nếu chúng ta có tình

yêu đích thực đối với Đức Chúa Trời (1 Giăng 3:16).

Chúng ta sẽ không có bất kỳ mong muốn nào để tìm kiếm lợi ích riêng cho mình. Chúng ta sẽ không muốn nhận lại điều gì ngay cả khi chúng ta dâng hết mọi thứ mà chúng ta có. Nhưng loại tình yêu đích thực này được sinh ra trong chúng ta khi chúng ta trừ bỏ được bản tánh xác thịt khỏi mình.

Trong Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy loại yêu mà các bậc tổ phụ trưởng dưỡng. Môi-se mong muốn cứu con cái Y-sơ-ra-ên, thậm chí nếu tên ông sẽ bị xóa khỏi sách sự sống (Xuất Ê-díp-tô ký 32:32). Sứ đồ Phao-lô nói trong Rô-ma 9:3: “Bởi tôi ước ao có thể chính mình bị dứt bỏ, lia khỏi Đấng Christ, vì anh em bà con tôi theo phần xác.” Khi Ê-tiên bị ném đá, ông đã cầu nguyện rằng, “Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ!” (Công vụ 7:60)

Loại tình yêu này đã được sinh ra trong chúng ta được bao nhiêu? Chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời, là Chúa, và anh chị em trong Đấng Christ đến mức độ nào? Có lần tôi từng tuyên bố trước anh chị em rằng, “Nếu tôi có thể cứu được chỉ là một ngàn người, tôi sẽ sẵn sàng đi đến địa ngục thay cho họ.” Tôi biết rõ địa ngục là một nơi như thế nào. Nhưng nếu tôi có thể cứu được các linh hồn của những người đang sa vào địa ngục, tôi sẵn sàng chọn điều đó.

Cũng như Chúa Giê-su đã chết vì chúng ta, tôi có thể hy sinh mạng sống mình cho những người đó. Tôi không yêu bằng lời nói. Tôi dâng sự sống và cả sức lực của mình cho họ mỗi ngày để dẫn họ đến sự cứu rỗi bởi vì tôi yêu họ hơn cả sự sống mình. Tôi chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để có thể rao giảng phúc âm ở nhiều nơi hơn, làm thế nào tôi có thể khiến cho linh hồn hơn tin vào Đức Chúa Trời bằng cách bày tỏ quyền phép lớn lao hơn; làm thế nào tôi có thể cho họ hiểu thế gian này là vô nghĩa và khiến cho họ nắm lấy chỗ ở tốt hơn trên trời.

Tình yêu của Đức Chúa Trời, Đấng đã ban Con một của Ngài, được khắc ghi trong lòng chúng ta đến mức độ nào? Nếu đang tràn đầy tình yêu đó, chúng ta cũng sẽ yêu mến Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ yêu mến những linh hồn với tấm lòng chân thành của mình.

Thưa anh chị em thân mến trong Đấng Christ, tôi khuyên giục anh chị em là con cái của Đức Chúa Trời hãy trừ bỏ hết tình yêu xác thịt là tứ tình yêu ích kỷ, mong muốn được nhận lại, và thay đổi. Thay vào đó, hãy vun trồng tình yêu thiêng liêng, đó là tình yêu chân thật nhờ đó mà người ta có thể hy sinh một cách vô điều kiện ngay cả hy sinh chính mạng sống mình.

Tôi cầu nguyện trong danh Chúa rằng bằng cách làm như vậy, chúng ta sẽ đạt được tấm lòng của Chúa và tình yêu trọn vẹn, vào New Jerusalem, và chia sẻ tình yêu vĩnh cửu với Đức Chúa Trời đời đời.

Tin Lý

- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng Kinh Thánh là Lời được Đức Chúa Trời hạ hơi là Lời trọn vẹn và không sai sót.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự hiệp nhất và công việc của Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng chúng ta được tha tội bởi huyết cứu chuộc của Đức Chúa Giê-su Christ.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự sống lại và sự thăng thiên của Đức Chúa Giê-su Christ, sự Tái Lâm của Ngài, Thời Kỳ Ngàn Năm và Thiên

- Đàng đời đời.
- Các thành viên của Hội Thánh Trung tâm Manmin xưng nhận đức tin mình qua "Lời Dạy của Các Sứ Đồ" mỗi khi nhóm lại và tin theo đúng nguyên văn nội dung của lời dạy đó.
- "[Chính Đức Chúa Trời] là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài." (Công Vụ 17:25) "Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu." (Công Vụ 4:12)

Tin Túc Manmin

Vietnamese

Hội Thánh Trung Tâm Manmin Ân Hành

Address: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Hàn Quốc, 152-848
Phone: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048
Website: www.manmin.org/english
www.manminnews.com

Xuất bản: Tiến Sĩ Jaerock Lee Tổng biên tập: Geumsun Vin



“Chức Vụ Tôi Được Đồi Mới bởi Phúc Âm Thiên Thượng”

Mục sư Sergey Bocharnikov, Spirit of life Church ở Nazareth, Y-so-ra-ên

Lắng nghe các bài giảng, “Lịch sử của Manmin,” tôi tin chắc rằng chính Đức Chúa Trời đã hướng dẫn chức vụ của Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee. Ông đã nêu gương tốt là một mục sư chỉ sống theo Lời Chúa.

Tôi có thể thấy ông dâng hết đời sống mình cho Đức Chúa Trời khi tôi gặp ông. Đó là lý do tại sao các thành viên Manmin có thể vẫn còn trong sự viên mãn của niềm hy vọng nơi Thiên Đàng và sống theo Lời Chúa. Trong khi cầu nguyện, tôi luôn luôn cảm tạ ơn Đức Chúa Trời vì ân điển và tình yêu của Ngài cho phép tôi gặp được người chăn thuộc linh.

Phúc âm thiên thượng thúc đẩy chúng ta sống một đời sống thánh thiện cũng như để truyền rao phúc âm đó. Các khái

niệm quan trọng của phúc âm thánh thiện là khi chúng ta sống theo Lời Chúa, công việc của Ngài sẽ cập theo chúng ta. Vì vậy, tôi cũng đã cố gắng để làm mới bản thân mình trong Lời Chúa và dạy cho các thành viên nhà thờ của tôi.

Buổi trình diễn mừng kỷ niệm lần thứ 33 của Manmin thật tuyệt vời. Nó đã miêu tả về Thiên đàng và làm tăng lên hy vọng về nơi này trong chúng ta. Một lần nữa tôi cảm ơn Giáo hội Trung ương Manmin đã chào đón chúng tôi với một tình yêu lớn.



“Sách cuat Dr. Jaerock Lee In Bằng Tiếng Ả Rập Thật Tuyệt Vời!”

Pastor Gerges Morgan Poktor, Chủ tịch Giáo hội Ngũ Tuần của Ai Cập

Năm 2004, lần đầu tiên tôi nghe nói về chức vụ của Manmin và nhận được nhiều ân sủng. Trong năm 2014, tôi đã tham dự Hội nghị mục sư và Hội Nghị Chữa Lành bằng khăn tay do Mục sư Taesik Gil ở Ai Cập chủ trì. Tôi đã chứng kiến nhiều công việc chữa lành đã xảy ra khi Pastor Gil cầu nguyện với một chiếc khăn tay mà Tiến sĩ Lee đã cầu nguyện (Công vụ 19:11-12). Tôi tạ ơn và tôn vinh Đức Chúa Trời, Đấng vẫn còn đang hành động.

Tôi đọc sách của tiến sĩ Lee *Ném Sự Sống Đời Đời Trước Khi Chết*, *Sứ Điệp Thập Tự Giá*, và *Tâm Thước Đức Tin* bằng tiếng Ả Rập. Đặc biệt, *Sứ Điệp Thập Tự Giá* giải thích rõ ràng lý do tại sao Đức Chúa Trời tạo nên con người và lý do tại sao Chúa Giê-su là Cứu Chúa duy nhất của chúng ta.

Nó làm tôi xúc động rất nhiều. Ngoài ra, *Tâm Thước Đức Tin* cho tôi biết rằng đức tin tăng lên qua sự vâng phục, ấy là điều gây ấn tượng sâu sắc cho tôi.

Tôi đã rất hạnh phúc khi gặp Tiến sĩ Lee một lần nữa thông qua chuyến thăm này. Khi tôi nhìn thấy chức vụ của ông, tôi cảm thấy như tôi đang nhìn thấy các tác vụ của Chúa đã phục vụ các linh hồn bằng sự hy sinh và vâng lời. Ông là một mục sư mẫu mực. Tôi cảm tạ ơn Chúa đã cho tôi gặp Giáo hội Trung ương Manmin.



“Trong Không Gian của Người Chăn, Tôi Được Bảo Vệ Nguy Hiểm từ Những Kẻ Cướp”

Mục sư Paul MusafiriNalwango, Giám đốc Cabinet, Văn phòng của Phó Thủ tướng, DR Congo

Khi ông tiến hành một chiến dịch tại DR Congo vào năm 2006, Tiến sĩ Lee Jaerock rao giảng Lời Chúa bởi thẩm quyền và bày tỏ nhiều công việc đầy quyền năng của Đức Chúa Trời. Nhiều người được chữa lành bệnh và nhận được sự đáp lời từ Đức Chúa Trời. Sau khi gặp ông, cuộc sống tôi đã được đổi mới. Qua phúc âm thiên thượng, tôi đã học về cách cầu nguyện và sống theo Lời Chúa. Tôi có thể trưởng thành về thuộc linh.

Bốn năm trước, trên đường về nhà sau tay lái của chiếc xe mình, tôi gặp phải một nhóm năm tên cướp. Họ có súng, và hai trong số họ đứng ở trước cửa nhà tôi và ba tên bao quanh chiếc xe tôi. Tôi ngay lập tức đặt tay lên bức ảnh của Mục sư Tiến sĩ Lee và cầu nguyện, “Lạy Đức Chúa Trời của người mục tử, xin bảo vệ con!” Sau đó, tôi đã bước ra khỏi chiếc xe mình.

Một tên cướp chĩa súng vào tôi, nhưng tôi đến gần anh ta nói, “Chẳng có lý do gì để anh phải giết tôi.” Khi tên cướp bước lùi xa tôi, nó ngã xuống và súng bắn vào không khí. Và

tất cả chúng bỏ chạy. Tôi đã trải qua không gian của mục tử.

Trong chuyến thăm này, một lần nữa tôi cảm nhận được tình yêu của Mục sư trưởng và sự hy sinh của người cho nhiều linh hồn. Tôi muốn truyền bá phúc âm thiên thượng trên khắp châu Phi với tình yêu như vậy. Trong khi xem buổi trình diễn lễ kỷ niệm, tôi thực sự muốn đi đến thành phố New Jerusalem. Khi tôi đến nhà thờ Muan Manmin, nơi mà sự cầu nguyện của Tiến sĩ Lee đã khiến thay đổi nước mặn từ biển thành nước có thể uống được ngọt ngào, tôi cảm thấy sự hiện diện của Chúa. Khi đôi mắt tâm linh của mình mở ra, trong sự hiện thấy, tôi thấy biệt thự trắng đầy hoa đẹp được ban cho mỗi người. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc.



“Thông Qua Phát Thanh Truyền Hình và Sách, Tôi Tìm Thấy Người Chăn Thật Người Sống Bên Kia Trái Đất”

Chị Beatrice Cornibe, Mexico

Tôi đang tìm kiếm một mục sư tinh thần đã mười năm. Trong khi chờ đợi, đó là năm 2010. Tôi đã biết đến Tiến sĩ Jaerock Lee qua Enlace TV. Bài giảng của ông đã làm cho tôi cảm thấy rằng ông là người thuộc linh nhất mà tôi từng biết trên đời này. Vì vậy, tôi tha thiết hy vọng được lắng nghe bài giảng của ông.

Tôi tìm thấy trang web của Giáo hội Trung ương Manmin và lắng nghe hai hoặc ba bài giảng của ông mỗi ngày. Trong một năm, tôi nghe hơn 500 bài giảng của ông, và nó mang lại nhiều thay đổi cho cuộc sống tôi. Tôi đọc nhiều sách của ông bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp và tham dự mọi lễ Cầu Nguyện Đa-ni-ên thông qua Internet. Vào tháng tám năm 2015, tôi đã trải qua không gian của những người chăn ở Mexico! Đã 30 năm kể từ khi tôi chuyển đến Mexico, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy con chuồn chuồn nào. Tuy nhiên,

ba con chuồn chuồn bước vào nhà tôi qua cửa sổ khi Manmin Summer Retreat 2015 đã được tổ chức tại Seoul.

Cuối cùng tôi đã đến thăm Giáo hội Trung ương Manmin nhân kỷ niệm lần thứ 33. Tôi đã mong mỏi được gặp Tiến sĩ Lee. Khi tôi trực tiếp nhìn thấy ông, tôi cảm động rơi nước mắt. Tôi có thể cảm nhận một tình yêu đặc biệt từ ông mà chưa bao giờ cảm nhận được từ bất kỳ một mục sư hay Cơ Đốc nhân nào. Ông đã rất tử tế với mọi người. Tôi không biết bất cứ ai trong nhà thờ nhưng các thành viên nhà thờ phục vụ tôi trong tình yêu thương, điều ấy khiến lòng tôi cảm động. Buổi trình diễn cũng thật tuyệt vời.



Chức Vụ của Manmin Đồi Mới Đời Sống Mọi Người bởi Tình Yêu và Quyền Phép



Trong lễ dịp kỷ niệm lần thứ 33 của Manmin, khoảng 200 người từ 21 quốc gia tham dự cùng nhà thờ. Họ đã biết về phúc âm thiên thượng hay trải nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời qua các chiến dịch hải ngoại của nhà thờ, chức vụ phát sóng và xuất bản. Họ có rất nhiều lời chứng. Dưới đây là một số lời chứng của họ.

“Hội Thánh Cầu Nguyện Nóng Cháy và Tha Thiết!”

Mục sư Misael Argeñal Rodríguez, Ministerio Internacional La Cosecha, Honduras



Năm 2002, Tiến sĩ Jaerock Lee giảng tại Honduras United Crusade. Và ông cũng đã dẫn đầu một Blessing Crusade trong Giáo Hội La Cosecha của tôi. Kể từ đó, nhà thờ đã được sống lại nên số lượng tăng lên từ 10.000 đến 25.000.

Tôi đã đến thăm Giáo hội Trung ương Manmin để chào mừng kỷ niệm lần thứ 33 của nhà thờ và xây dựng một mối

quan hệ chặt chẽ hơn với nhà thờ. Nhà thờ là rất thuộc linh, và tôi cảm thấy Mục sư Tiến sĩ Lee và các thành viên giáo hội đoàn kết một lòng với tình yêu thương.

Tôi đã tham dự Daniel Prayer Meeting, nơi mà tôi đã nhìn thấy nhiều thành viên nhà thờ cầu nguyện nhiệt thành. Tôi nhận ra rằng sức mạnh của lời cầu nguyện của họ đã có ảnh hưởng lớn đến sự hồi sinh của giáo hội.

Tôi đã nghe nói về các nhà thờ Hàn Quốc tại Honduras. Trong chuyến viếng thăm này, tôi có thể thấy lời cầu nguyện nhiệt tình của người Hàn Quốc và cảm thấy biết ơn Đức Chúa Trời.

“Cơ Đốc Nhân ở Bethlehem Tìm Thấy Ánh Sáng Hy Vọng”

Pastor Nihad Salman, Giáo Hội Immanuel Evangelical ở Bethlehem, Palestine



Bethlehem là thành phố nơi Chúa Giê-su sinh ra, nhưng hiện nay 99 phần trăm dân số là người Hồi giáo. Vì vậy, chúng tôi những Cơ Đốc đã phải chịu áp lực về nhiều mặt. Những Cơ Đốc trẻ không có chỗ để làm việc và di chuyển sang các nước

khác để làm việc. Không có phòng cưới và không có nơi chôn cất được dành cho Cơ Đốc nhân. Chúng tôi không có hy vọng. Nhưng tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã lên kế hoạch cho một công việc lớn hướng tới Bethlehem và giảng phúc âm.

Vào tháng mười hai năm 2007. Tiến sĩ Jaerock Lee đã đến thăm Bethlehem vào dịp Giáng sinh khi chúng ta kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giê-su và tiến hành một buổi nhóm. Trước buổi nhóm, tôi yêu cầu ông bày tỏ phép lạ được viết trong

Kinh Thánh và quả thật phép lạ đã được tỏ ra. Tôi tin chắc về ý muốn Đức Chúa Trời đối với Bethlehem.

Sau buổi nhóm, Tiến sĩ Lee hỏi chúng tôi có cần gì không. Tôi nói về tình hình khó khăn của các Cơ Đốc nhân tại Palestine như họ không nơi để chôn cất người qua đời. Nghe điều này, ông nói rằng ông sẽ giúp chúng tôi mua một nơi để mai táng. Thông qua điều ấy, các Cơ Đốc nhân tại Palestine đã được khích lệ và tràn đầy tình yêu của Chúa. Họ cảm thấy rất biết ơn ông.

Vào tháng 9 năm 2009, Tiến sĩ Lee đã tiến hành chiến dịch United Israel tại Jerusalem và tuyên bố một thông sứ mạnh mẽ rằng giải thích rõ ràng đức tin. Sau đó, ông đã cầu nguyện cho những người bị bệnh và nhiều người đã chữa lành. Tôi rất biết ơn Đức Chúa Trời những công việc lớn của Ngài.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Dr. Lee người đã ủng hộ chúng tôi hầu cho vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ đứng vững ở Bethlehem.

“Thật Kỳ Diệu Rằng một Con Bão Siêu Mạnh Đã Biến Mất”

Mục sư Vitaliy Fishberg, Quyền Năng và Sự Khôn Ngoan của Đức Chúa Trời, Giáo Hội Manmin tại New York, USA



Trước khi đến Giáo hội Trung ương Manmin, tôi nhờ Tiến sĩ Lee cầu nguyện cho cơn bão Joaquin bằng email. Bão Joaquin có sức mạnh được hạng thứ 4 và ảnh hưởng của nó đã xảy ra bốn tiểu bang và gây ra thiệt hại lớn. Và nó đang

trên đường đến New York. Đó là một thời khắc khủng hoảng.

Trong Buổi Lễ sáng Chúa Nhật, vào ngày 4 tháng mười năm 2015, Tiến sĩ Lee đã cầu nguyện cho nạn đề ấy. Sau đó, cơn bão đã biến mất và thời tiết đang rất lạnh trở thành thời tiết tốt. Thật là một điều kỳ diệu.

Một vài năm trước, một cơn bão khác đã tấn công New York và gây ngập nhiều ngôi nhà trong thành phố. Trong năm 2013, nhà tôi ở bờ biển đã bị hư hỏng bởi một cơn bão và chúng tôi đã phải đi đến một nơi ẩn náu. Một cơn bão đôi khi có thể giết người khi sức mạnh của nó được xếp hạng 4 hoặc 5. Nhưng qua lời cầu nguyện Mục Sư Trưởng cơn bão mạnh Joaquin đã đi khỏi! Hallelujah!



Mạng Lưới Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu
Phone: 82-2-824-7107
www.gcnetv.org
webmaster@gcnetv.org



Trường Thần Học Quốc Tế Manmin
Phone: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Mạng Lưới Bác Sĩ Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu
Phone: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Sách
Phone: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com